

# 4 Thái Bình

## GIAO BAN THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 9/10, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị giao ban với Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm điểm công việc đã triển khai, kết quả thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ công tác trong tháng 10 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả thực hiện ở các sở, ngành, theo đây:
9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và tình hình thực tiễn ở các sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản điều hành để

chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã chỉ đạo Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp, chỉ đạo các ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra 57 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết kỳ họp bất thường HĐND tỉnh; ban hành 29 nghị quyết; tổ chức 26 cuộc giám sát thường xuyên để chuẩn bị nội dung, chương trình, báo cáo thuyết trình tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh; thực hiện 3 cuộc giám sát chuyên đề và 1 cuộc khảo sát...

Về kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy tỉnh, theo báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy, 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về 10 nội dung; Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến về 55 nội dung; Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban hàng tuần nghe và cho ý kiến về các nội dung thuộc thẩm quyền và đã ban hành 30 thông báo kết luận chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đã họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trong đó có các nội dung như: báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018; báo cáo việc thực hiện các chủ trương của nhà nước, của tỉnh về thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản của các

xã và của cấp huyện, cấp tỉnh trong thời gian tới; chủ trương điều chỉnh một số nội dung kế hoạch đầu tư công trong hạn giai đoạn 2018 - 2020...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nhấn mạnh khai thác lợi thế hấp dẫn thu hút nhà đầu tư và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Xem xét, ban hành những chính sách đến bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh các ngành, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức. Chấn chỉnh việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm nông thôn mới và một số vướng mắc về quy hoạch...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù có nhiều khó khăn song cấp ủy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo thực hiện khá tốt các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm ở một số ngành, địa phương chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao; những vấn đề liên quan đến mặt bằng, điều kiện để triển khai các dự án trọng điểm có lúc, có nơi chưa tốt; việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy theo hướng đơn giản, hiệu quả ở hầu hết các nơi chưa thực hiện tốt; công tác xây dựng nông thôn mới có biểu hiện chững lại...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện thật tốt các dự án trọng điểm theo đúng tiến độ như đã báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; quy hoạch khu kinh tế, chuẩn bị các thủ tục khởi công dự án tuyến đường bộ ven biển, thủ tục xây dựng khu công nghiệp chuyên nông nghiệp... Tập trung giải quyết dứt điểm

và bảo vệ Tổ quốc. Đối với thôn Đông Cao, những thành tích đạt được trong năm qua trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, bảo đảm trật tự - an toàn xã hội cũng là nhờ sự đoàn kết toàn dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích đạt ưu, chính quyền và nhân dân thôn Đông Cao đã đạt được đồng thời mong muốn thời gian tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn thay đổi phương thức sản xuất, đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học công nghệ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, gắn kết giữa sản

những khó khăn, vướng mắc trong một số dự án, công trình trọng điểm. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách đủ sức hấp dẫn thu hút nhà đầu tư và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Xem xét, ban hành những chính sách đến bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm. Tập trung chỉ đạo chấn chỉnh các ngành, địa phương trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức. Chấn chỉnh việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chỉ đạo thực hiện nghiêm nông thôn mới và một số vướng mắc về quy hoạch... Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự ở các cơ quan theo tinh thần các Nghị quyết Trung ương VI, VII (khóa XIII). Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới theo đúng kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nghiên cứu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy việc sắp xếp bộ máy của 3 văn phòng: HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh chủ trì cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh triển hành các cuộc giám sát các ngành, các địa phương trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhất là các chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới, việc làm, giảm nghèo bền vững...

Chỉ đạo các ban, cơ quan của HĐND tỉnh khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành các cơ chế, chính sách trong giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án trọng điểm và xem xét các tờ trình và đề xuất của UBND tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bộ máy nhân sự của 3 văn phòng khi tiến hành hợp nhất. Tập trung giám sát việc triển khai thực hiện các

nghey quyết của HĐND tỉnh trong năm 2017, năm 2018, nhất là những nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách của địa phương. Nghiên cứu, đề xuất kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh HĐND tỉnh bầu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban của Tỉnh ủy trong việc nghiên cứu, đề xuất điều động, bổ sung hoàn thiện tổ chức bộ máy ở các ngành, các địa phương; ban hành kế hoạch và tiến hành tập huấn việc kiểm điểm, đánh giá phân loại các tổ chức đảng và đảng viên; triển khai mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiểm soát thông tin trên mạng internet và đấu tranh với những thông tin sai trái trên không gian mạng; tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đôn đốc, giám sát việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu văn phòng cấp ủy khẩn trương chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của các bộ phận, tham mưu và phục vụ Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo tiến trình làm việc một cách chủ động. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ mặt trận, các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chuyển trọng tâm hoạt động về cơ sở, nắm diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân.

**QUỐC CƯỜNG**

thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng thôn Đông Cao 10 triệu đồng, trao 10 suất quà cho 10 gia đình và hỗ trợ 40 triệu đồng cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây nhà đại đoàn kết.

Nhân dịp này, huyện Tiên Hải cũng có nhiều phần quà ý nghĩa tặng thôn Đông Cao; Ban công tác mặt trận thôn Đông Cao khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhất là kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Với những kết quả đó, các địa phương đã có những chuyển biến căn bản, toàn diện, thể hiện rõ nét ở diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đồng chí cho rằng đây là những kinh nghiệm thực tiễn quý báu để Hội đồng Lý luận Trung ương tổng hợp phục vụ công tác tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011.

*Thứ tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018*

## HỌP BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH

(*Tiếp theo trang 1*)

bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; điều động đồng chí Bùi Đức Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương; điều động đồng chí Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế để bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; thẩm định hồ sơ để đề nghị bổ nhiệm lại đồng chí Chu Tiến Dũng tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Báo cáo xin chủ trương kiện toàn chức danh Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư; bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đông Hưng; giám đốc trung tâm y tế các huyện, thành phố; Hiệu trưởng THPT Nam Duyên Hà; Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Tiên Hải. Cũng tại cuộc họp, Sở Nội vụ báo cáo xin chủ trương nhân sự chuẩn bị Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh, Hội Đồng y tỉnh.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với kết quả quy trình bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh đối với đồng chí Trần Ngọc Tuấn; nhất trí bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương đối với đồng chí Bùi Đức Hạnh; bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đối với đồng chí Đỗ Thanh Giang; đồng ý quy trình bổ nhiệm lại đồng chí Chu Tiến Dũng tiếp tục giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; đồng ý sắp xếp nhân sự bổ nhiệm giám đốc tại 6 trung tâm y tế huyện, thành phố, riêng huyện Kiến Xương và huyện Đông Hưng có phương án khác; thống nhất cho huyện Đông Hưng bổ nhiệm Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng; thống nhất cho huyện Vũ Thư kiện toàn Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tạm dừng kiện toàn Phó Giám đốc Ban Quản lý bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước huyện Tiên Hải; giao phụ trách, chưa bổ nhiệm đối với chức danh Hiệu trưởng THPT Nam Duyên Hà, sau khi có nhân sự đủ điều kiện sẽ thông qua. Đối với nhân sự Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh và Hội Đồng y tỉnh, giao Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong thời gian tới.

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

việc triển khai thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, từ ngày 1 - 7/10/2018, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục phát hành hồ sơ mời sự tuyển thầu đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Về tiến độ giải phóng mặt bằng, đến nay công tác trích lục, trích đo địa chính ngoài hiện trường trên địa phận tỉnh Thái Bình đã hoàn thành, đáp ứng tiến độ tổng thể thực hiện dự án. Đến ngày 7/10/2018, hồ sơ trích lục, trích đo địa chính đã hoàn thành trình thẩm định 4/6 xã của huyện Thái Thụy và 7/13 xã của huyện Tiên Hải...

Dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 với tổng mức đầu tư 680 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp đồng hợp pháp khác. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phận tỉnh Hải Bình đã bàn giao 4,4/6km; công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên đã cơ bản hoàn thành. Công trình được khởi công từ tháng 2/2018, thời gian thực hiện hợp đồng 28 tháng, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2020. Đến nay, các đơn vị thi công dự án đã hoàn thành lập đặt trạm điện, trạm trạm bù tổng...

Ngày 17/8/2018, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1069/TTg-CN về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Theo đó, bổ sung khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ với diện tích 200ha (không bao gồm phần diện tích 50ha dự kiến phát triển cảng đường sông nội địa). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 6/9/2018, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh đã chủ trì, tổ chức cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và liên đoàn Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải. Công ty Cổ phần Tập đoàn Lọc Trời để lấy ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ...

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Để bảo đảm tiến độ dự án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới hai huyện Thái Thụy, Tiên Hải tiếp tục chỉ đạo các xã tổ chức lấy ý kiến người dân về các địa điểm tái định cư. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các sở, ngành, địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp để kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Về dự án tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên, đoạn trên địa phận tỉnh Thái Bình và cầu La Tiến, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm khắc phê bình các nhà thầu thi công trong việc để xảy ra chậm tiến độ dự án. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất chủ trì cuộc họp với các nhà thầu, yêu cầu các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục công trình, rút ngắn thời gian thi công. Bên cạnh đó, huyện Hưng Hải cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Về việc triển khai thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành rà soát lại hồ sơ để hoàn thiện các thủ tục liên quan trong thời gian sớm nhất; huyện Quỳnh Phụ khẩn trương xác định khu đất tái định cư để lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

## Tiếp tục cho thử nghiệm...

(*Tiếp theo trang 1*)

triển khai mô hình sử dụng phân bón Ong Biển trên quy mô lớn hơn; tổ chức hội thảo giữa công ty với nông dân để nắm bắt tâm tư của người dân, khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp khi thực hiện liên kết sản xuất để cơ sự hợp tác toàn diện, lâu dài. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn công ty tiếp tục phối hợp, giúp đỡ tỉnh thực hiện nhiều hơn nữa các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, không chỉ đối với cây lúa mà còn trong sản xuất rau màu, cây ăn quả; tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng hữu cơ, bền vững, hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, nông dân.

### ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

nông thôn mới, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các hộ dân trong thôn đã hiến 11.000m² đất làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và góp trên 5 tỷ đồng làm 34 tuyến đường giao thông trong khu dân cư với chiều dài trên 10km, vận động con em xa quê đóng góp, ủng hộ trên 300 triệu đồng. Chỉ bộ thôn có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Năm 2018, thôn Đông Cao có

927 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm trên 90%, có 27 gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định ý nghĩa quan trọng của ngày hội đại đoàn kết toàn dân thực hiện đồng chí nhấn mạnh: Nhờ có đoàn kết toàn dân nên đất nước đã vượt qua khó khăn, thử thách, giành được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng

## HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

các thành viên đoàn nghiên cứu, khảo sát và đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Trong những năm qua, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, xã Đông Phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011 - 2017 đạt 18%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2017 đạt 41,4 triệu đồng, tăng gấp 4,3 lần so với năm 2010. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản phát

triển, năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 135 tạ/ha. Đến tháng 6/2014, Đông Phương đã về đích nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên chủ trọng phát huy dân chủ trong Đảng và nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống, tạo điều kiện cho nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đảng bộ xã Đông Phương 7 năm liền (2011 - 2017) đạt trong sạch, vững mạnh, 4 năm đạt vững mạnh toàn diện, chính quyền xã 5 năm liền (2013 - 2017) là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của huyện Đông Hưng.

Đối với Hưng Hà, qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2010 - 2018 đạt 8,84%, tổng thu ngân sách bình quân giai đoạn này đạt 950 tỷ đồng, tăng 300% so với giai đoạn 2005 - 2010. Năm 2015, Hưng Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều năm 2018 của huyện chỉ còn 3,5%. Dân chủ ở cơ sở ngày càng được phát huy; hệ thống chính trị không ngừng được nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác tổ chức cán bộ,

chính sách cán bộ được thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát luôn hoàn thành kế hoạch đề ra. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đưa các cuộc vận động, phong trào thi đua đi vào chiều sâu. Để có được những thành công trên, kinh nghiệm của Hưng Hà chính là phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú ghi nhận, đánh giá cao những thành quả các địa phương đạt được qua 30 năm thực hiện

## THÔNG BÁO TÌM CHỦ SỞ HỮU XE MÁY

Công an huyện Vũ Thư đang tạm giữ 20 xe mô tô mang nhãn hiệu HONDA, SUZUKI, YAMAHA, TRIUMPH không rõ chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

STT	NHÃN HIỆU	MÀU SƠN	SỐ MÁY	SỐ KHUNG
01	HONDA	Đen xám	MC14E-1114503	MC19-1064481
02	YAMAHA	Xanh	E101EK005703	PMYKE060030005703
03	YAMAHA	Xanh	E101EK031226	PMYKE060050031226
04	SUZUKI	Xanh- Tím	F124-114594	RU120U-A14594
05	SUZUKI	Xanh - Trắng	F124-125305	RU120U-A25305
06	SUZUKI	Xanh - Trắng	F124-120216	RU120U-A20216
07	SUZUKI	Đen - Trắng	F124-112561	RU120U-A12561
08	HONDA	Đỏ	MF03E-1114194	MF03-1208054
09	SUZUKI	Đỏ - Trắng	F124-117774	RU120U-A17774
10	YAMAHA	Không vỏ	*E306E-032030*	*JYADE054000000839*
11	SUZUKI	Xanh - Trắng	F124-106335	RU120U-A06335
12	SUZUKI	Xanh - Trắng	F124-112627	RU120U-A12627

STT	NHÃN HIỆU	MÀU SƠN	SỐ MÁY	SỐ KHUNG
13	HONDA	Không vỏ	NC25E-7110213	NC40-1210228
14	HONDA	Không vỏ	RC17E-1100590	RC39-1000592
15	HONDA	Không vỏ	MD33E-2501448	MC40-1000722
16	HONDA	Không vỏ	MD33E-1100150	MD33-1100144
17	TRIUMPH	Không vỏ	2224166	*SMTTJ9052G5223209*
18	SUZUKI	Trắng - Bạc	F124-125425	RU120U-A25425
19	HONDA	Không vỏ	MF03E-1115454	MF03-1209217
20	YAMAHA	Đen	H313E-007500	RH01J-007485

\* Ghi chú: (20 xe mô tô trên đã qua sử dụng, không còn nguyên vẹn, hư hỏng, không có biển kiểm soát).

Ái là chủ sở hữu hợp pháp của những chiếc xe trên đề nghị liên hệ với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Vũ Thư, gặp đồng chí Đỗ Ngọc Khải để giải quyết.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu chủ sở hữu không đến giải quyết, Công an huyện Vũ Thư sẽ tiến hành làm các thủ tục tịch thu, bán đấu giá sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Mọi yêu cầu khiếu nại về sau không được giải quyết.

**CÔNG AN HUYỆN VŨ THƯ**

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG